

**PHẠI NẠN TRUNG TÂM CHỖNG TRÌNH THỜ VIỆN THEÁ GIỚI MORTENSON, NH
ILLINOIS, HOA KY VIÉNG THAM THỜ VIỆN NẠI HỌC KHOA HỌC TỒI NHIÊN VÀ
GAP MÀT HỎI VIỆN LIÊN HIỆP THỜ VIỆN CÁC TRỒNG NH KHU VỐC PHÍA NAM**

Vào ngày 28/04/2002 Bà Marianna Tax Choldin, Giám đốc Trung tâm Chỗng trình Thờ viện Theá giới Mortenson, Nại học Illinois, Hoa Kỳ và Bà Susan Schnuer, Phó Giám đốc nài học tham Thờ viện Nại học Khoa học Tỏi nhiên và gặp gỡ các hội viên Liên hiệp thờ viện các trờng nài học khu vốc phía Nam. Tại buổi nòn tiếp Bà Marianna Tax Choldin coi TS. Nông Thờ Bích Thủy, Phó Hiệu trờng Trờng Nại học Khoa học Tỏi nhiên và Ban Chấp hành Liên hiệp thờ viện các trờng nài học khu vốc phía Nam, Bà Marianna Tax Choldin nài giới thiệu về những hoạt nòng của Trung tâm Chỗng trình Thờ viện Theá giới Mortenson nài biết việc tìm kiếm và bồi dờng cho những càn bỏ thờ viện thanh những người huán luyén cho nòng nghiệp sau thời gian tu nghiệp trờ về Bà Marianna Tax Choldin mong muốn nỏi hợp tác với Trờng Nại học Khoa học Tỏi nhiên và Liên hiệp thờ viện các trờng nài học khu vốc phía Nam trong vấn nẻ hoà trờ nẻ tạo càn bỏ thờ viện.



Phại nạn TT Mortenson giao lờu cùng nòng nghiệp Liên hiệp thờ viện các trờng NH khu vốc phía Nam

Tiếp xúc với những nài hội viên Liên hiệp, Bà Marianna Tax Choldin giới thiệu chi tiết về thời gian, chỗng trình nẻ tạo và những hoạt nòng của Trung tâm Chỗng trình Thờ viện Theá giới Mortenson dành cho tất cả các quốc gia trên theá giới, trong nỏi cỏi Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Hiệp, chủ tịch Liên hiệp nài giới thiệu với khách về quá trình hình thành, các hoạt nòng và những tài nòng tích cỏi của Liên hiệp trong thời gian qua. Nài biết, ông nhận mạnh nẻ công tác huán luyén càn bỏ thờ viện trong những năm qua của Thờ viện NH Khoa học Tỏi nhiên. Thanh công và hiệu quả tích cỏi của những khóa huán luyén phần lớn dờ vào những ky năng và kinh nghiệm học hỏi nỏi từ Trung tâm Mortenson trong thời gian ông tu nghiệp tại nỏi vào năm 1996. Bà Marianna Tax Choldin nài bày tỏ niềm tỏi hảo về nẻ nẻ này.